

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ  
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔  
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

ผู้เข้าประชุม

ที่	ชื่อ-ชื่อสกุล	ลายมือชื่อ	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑	นายรุ่ง ลำบัวลอย	รุ่ง ลำบัวลอย	ประธานสภา ฯ	
๒	นายศิริพงษ์ เนื่องจากจันทร์	ศิริพงษ์ เนื่องจากจันทร์	รองประธาน ฯ	
๓	นายชวน นุ่มนวล	ชวน นุ่มนวล	สมาชิก อบต.ท่าเรือ	
๔	นายอุทัย สืบจากจุล	อุทัย สืบจากจุล	สมาชิก อบต.ท่าเรือ	
๕	นายนิคม ไชยสวน	นิคม ไชยสวน	สมาชิก อบต.ท่าเรือ	
๖	นายสัมฤทธิ์ จันทร์เพ็ญ	สัมฤทธิ์ จันทร์เพ็ญ	สมาชิก อบต.ท่าเรือ	
๗	นางพ่ายพ์ น้อยสำแดง	พ่ายพ์ น้อยสำแดง	สมาชิก อบต.ท่าเรือ	
๘	นายเดชา ฉ่ำศิริ	เดชา ฉ่ำศิริ	สมาชิก อบต.ท่าเรือ	
๙	ร้อยตรีสมศักดิ์ พุ่มนาค	ยตรีสมศักดิ์ พุ่มนาค	สมาชิก อบต.ท่าเรือ	
๑๐	นายชวนากร ปรีक्षा	ชวนากร ปรีक्षा	สมาชิก อบต.ท่าเรือ	
๑๑	นายณรงค์ศักดิ์ พรหมสวัสดิ์	ณรงค์ศักดิ์ พรหมสวัสดิ์	สมาชิก อบต.ท่าเรือ	

ผู้ไม่เข้าประชุม

๑. นางสนิท รอดเกตุกุล
๒. นายบัญชา ลำบัวลอย
๓. นายสุรินทร์ วรรณิการ

- สมาชิกสภา อบต.ท่าเรือ หมู่ที่ ๕  
สมาชิกสภา อบต.ท่าเรือ หมู่ที่ ๒  
สมาชิกสภา อบต.ท่าเรือ หมู่ ๘

ผู้เข้าร่วมประชุม

ที่	ชื่อ-ชื่อสกุล	ลายมือชื่อ	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑	นายบัญญัติ เครือบุญ	บัญญัติ เครือบุญ	นายก อบต.ท่าเรือ	
๒	นายเทียนชัย เนื่องจากฉิม	เทียนชัย เนื่องจากฉิม	รองนายก อบต.ท่าเรือ	
๓	นางสุกัญญา นันทะแสน	สุกัญญา นันทะแสน	รองนายก อบต.ท่าเรือ	
๔	นายกกล้า สาระกุล	กล้า สาระกุล	เลขานุการนายก อบต.ท่าเรือ	
๕	จำเอกศุภมิตร สิงห์แหลม	เอกศุภมิตร สิงห์แหลม	ปลัด อบต./เลขาธิการสภา ฯ	
๖	นายเสกสรรค์ ตาดี	เสกสรรค์ ตาดี	รองปลัด อบต.	
๗	นางสาวพรวิไล ชาตรีรักษ์	สาวพรวิไล ชาตรีรักษ์	นักพัฒนาชุมชน	

สมาชิกสภา อบต.ท่าเรือ ครอบงำประชุม ที่ประชุมพร้อมแล้ว จำเอกศุภมิตร สิงห์แหลม เลขานุการสภา  
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ เชิญนายรุ่ง ลำบัวลอย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือท่าเรือ  
เปิดการประชุม

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑  
ประธาน ฯ

เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ผมขอเปิดประชุมสภา อบต.ท่าเรือ ครั้งที่ ๑ ของสมัยประชุมสมัย  
สามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ สมัยที่ ๒ ซึ่งในวาระที่ ๑ ผมมีเรื่องที่จะ  
แจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้

๑. คณะรัฐมนตรีเห็นชอบต่อพระราชกำหนดในสถานการณ์  
ฉุกเฉิน ออกไปอีก ๒ เดือน เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของ  
โรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด ๑๙) ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน  
๒๕๖๔ - ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔
๒. สถานการณ์โควิด-๑๙ ประจำวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ มีผู้ติด  
เชื้อใหม่ ๒,๑๒๘ ราย จากเรือนจำ/ที่ต้องขัง ๕๓๔ ราย รวม  
๒,๖๖๒ ราย ผู้ป่วยสะสมตั้งแต่ ๑ เมษายน ๑๕๓,๖๘๕ ราย  
หายป่วยกลับบ้าน ๒,๔๘๓ ราย หายป่วยสะสมตั้งแต่วันที่ ๑  
เมษายน ๒๕๖๔ รวม ๑๐๔,๕๗๓ ราย เสียชีวิต ๒๘ ราย  
สะสมรวม ๑,๒๐๓ ราย

ดังนั้นจะเห็นได้ว่าสถานการณ์การติดเชื้อก็ยังคงสูงอยู่การปฏิบัติ  
ตามมาตรการต่าง ๆ ที่ ศบค. ใหญ่ และ ศบค. จังหวัดยังคงต้อง  
เข้มงวดแม้จะมีการผ่อนปรนลงบ้างตามความเข้มข้นของแต่ละ  
จังหวัด แม้แต่การประชุมสภา ฯ ในวันนี้ก็ต้องมีการตรวจวัด  
อุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจล แล้วก็สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาใน  
การประชุม ก็ขอฝากทุกท่านรวมถึงพี่น้องประชาชนที่อยู่ใน  
หมู่บ้านขอให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ นี้ ศบค.  
กำหนดอย่างเคร่งครัดแล้วก็มีมาตรการที่ทางภาครัฐกำหนดเป็น  
วาระแห่งชาติคือการฉีดวัคซีนซึ่งเริ่มล็อตใหม่พร้อมกันทั่วประเทศ  
เมื่อวานนี้ คือ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ ซึ่งกำหนดเป็นเป้าหมายให้ได้  
๑๐๐ ล้านโดสภายในปี พ.ศ.๒๕๖๔ สำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้  
ลงทะเบียนหรือลงทะเบียนพร้อมก็ให้ไปลงทะเบียนของ  
จังหวัดนครนายก หรือผ่านทาง อสม.เพื่อให้ลงทะเบียนให้  
ซึ่งวัคซีนที่ดีที่สุดตอนนี้ในขณะที่ยังเลือกยี่ห้ออะไรไม่ได้คือวัคซีนที่  
เข้าสู่ร่างกายเราเร็วที่สุดเพื่ออย่างน้อยถ้าติดก็จะมีอาการรุนแรง  
แล้วเมื่อฉีดมากจนถึง ๗๐% ของประชาชนที่มีก็จะเกิดภูมิคุ้มกัน  
หมู่ ประเทศไทยก็จะสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติและเศรษฐกิจก็จะ  
ฟื้นตัวได้ต่อไป

ที่ประชุม  
ระเบียบวาระที่ ๒  
ประธาน ฯ

ที่ประชุม  
ระเบียบวาระที่ ๓

ประธาน ฯ  
ผู้บริหารมอบหมายให้ จ.อ.ศุภมิตร สิงห์แหลม  
ปลัด อบต.ชี้แจง  
จ.อ.ศุภมิตร สิงห์แหลม ปลัด อบต.ทำเรื่อง

รับทราบ  
เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  
ตามที่ได้ให้ทุกท่านตรวจทานรายงานการประชุมครั้งที่แล้วมา  
ซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมร่วมกับฝ่ายเลขานุการ  
สภา ฯ ได้ตรวจแล้วนั้น ท่านใดจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงอะไรหรือไม่  
ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมจะรับรองรายงานการประชุมหรือไม่  
มีมติรับรองรายการประชุม ๑๐ เสียง ไม่รับรอง ๐ เสียง  
งดออกเสียง ๑ เสียง  
เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  
ขอเชิญผู้บริหารหรือผู้ที่เสนอชี้แจงต่อไป

เรียนท่านประธาน ฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สำหรับกรณี  
อบต.ท่าเรือได้ดำเนินโครงการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่  
ผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่ามีผู้  
ที่ยังไม่ได้รับเงินตามโครงการดังกล่าวเนื่องจากขาดเอกสารการ  
มอบอำนาจให้รับเงินแทนในส่วนของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  
ประกอบด้วยผู้สูงอายุจำนวน ๔ ราย เป็นเงินจำนวน ๑๕,๖๐๐.-  
บาท ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การ  
เบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร  
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๔)  
พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๓๙ ระบุว่าจ่ายประจำปีงบประมาณใดให้เบิกได้  
เฉพาะปีงบประมาณนั้น ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือขอ  
ยกเว้นการปฏิบัติโดยการขอทำความตกลงก่อนปฏิบัติตามระเบียบ  
กระทรวงมหาดไทยเรื่องดังกล่าว ข้อ ๘๙ ขอนำเงินสะสมไปจ่าย  
เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  
จำนวน ๔ ราย เป็นเงิน ๑๕,๖๐๐.-บาท ซึ่งจังหวัดนครนายกได้มี  
หนังสือแจ้ง อบต.ท่าเรือ ที่ นย ๐๐๒๓.๙/๗๙๔ ลงวันที่ ๑๒  
พฤษภาคม ๒๕๖๔ ว่าให้ อบต.ท่าเรือ ยกเว้นการปฏิบัติตามข้อ  
๘๙ (๑) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวนำเงินสะสมมา  
จ่ายเบี้ยยังชีพได้รวมทั้งสิ้น ๑๕,๖๐๐.-บาท โดยให้ อบต.ท่าเรือ  
นำเรื่องเสนอขอความเห็นชอบอนุมัติด้วย  
ดังนั้นจึงได้เสนอเรื่องเข้ามาให้สภา อบต.ท่าเรือพิจารณาให้ความ  
เห็นชอบอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ๔  
ราย ดังนี้

๑. นายวิศรุจน์ ทีกา หมู่ที่ ๑ จำนวน ๙ เดือน ๆ ละ ๖๐๐ บาท  
รวม ๕,๔๐๐ บาท
๒. นายสมทรง ศรีสุข หมู่ที่ ๒ จำนวน ๑ เดือน ๆ ละ ๖๐๐ บาท  
รวม ๖๐๐ บาท
๓. นางอโนชา ศรีสุวรรณ หมู่ที่ ๑ จำนวน ๙ เดือน ๆ ละ  
๖๐๐ บาท ๕,๔๐๐ บาท
๔. นางจำรัส น้อยวานิช หมู่ที่ ๑ จำนวน ๗ เดือน ๆ ละ  
๖๐๐ บาท ๔,๒๐๐ บาท  
รวมทั้งสิ้น ๑๕,๖๐๐ บาท

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๔

ประธาน ฯ

ผู้บริหารมอบหมายให้ จ.อ.ศุภมิตร สิงห์แหลม

จ.อ.ศุภมิตร สิงห์แหลม ปลัด อบต.ท่าเรือ

จึงขอให้สภา อบต.ท่าเรือ พิจารณานุมัติให้จ่ายได้ต่อไปโดยมี  
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่เสนอให้แล้วนั้น

เห็นชอบอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ  
ได้จำนวน ๑๕,๖๐๐ บาท ๑๐ เสียง ไม่นุมัติ ๐ เสียง  
งดออกเสียง ๑ เสียง

เรื่อง การใช้ประโยชน์อาคารโรงเรียนต่าง ๆ ในทุ่งใหญ่  
สาธารณประโยชน์

เชิญผู้บริหารหรือตัวแทนชี้แจงต่อไป

เรียน ท่านประธาน ฯ และผู้เข้าประชุมทุกท่านก่อนอื่นผมก็ขอ  
ย้อนกลับไปเมื่อปี ๒๕๕๕ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด  
นครนายก ได้รับงบประมาณของจังหวัดนครนายกดำเนินการ  
ก่อสร้างอาคารสถาบันเกษตรอินทรีย์ขุนด่านโดยมีอาคาร  
หอประชุมเอนกประสงค์ ๑ หลัง อาคารเรือนนอนแยกชายหญิง  
จำนวน ๒ หลัง อาคารเก็บแท่งค้ำน้ำประปาจำนวน ๑ หลัง และ  
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายกเป็นผู้รับผิดชอบในการก่อสร้าง  
โรงเรียนปลูกพืช จำนวน ๒ โรงเรียน ในปี พ.ศ.๒๕๕๖ ต่อมาใน  
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด  
นครนายกได้รับงบประมาณเพื่อก่อสร้างอาคารแปรรูปทางการ  
เกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัยจำนวน ๑ หลัง โดยเมื่อ  
ดำเนินการแล้วเสร็จได้ดำเนินการถ่ายโอนทรัพย์สินในองค์การ  
บริหารส่วนตำบล ซึ่งตามระเบียบพัสดุขององค์การปกครองส่วน  
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๙ พ.ศ.๒๕๕๓ ข้อ ๙  
ในกรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่หน่วยบริหารราชการ  
ส่วนท้องถิ่นหรือให้สิทธิ์อันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้ผู้ดูแลพัสดุนั้น

ถ้าการกระทำดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือภาระติดพันหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุนั้นต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้น ซึ่ง อบต.ท่าเรือได้เสนอให้สภาพิจารณา ซึ่งสภา อบต.ท่าเรือมีมติให้รับโอนอาคารโรงเรียนต่าง ๆ ตามที่จังหวัดนครนายก โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายกถ่ายโอนทรัพย์สิน ในการประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ และ อบต.ท่าเรือก็ได้ขึ้นทะเบียนเป็นทรัพย์สินของ อบต.ท่าเรือ ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา และเมื่อล่าสุดจังหวัดนครนายกได้มีหนังสือ ที่ นย ๐๐๑๗.๒/๓๒๒๖ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เรื่อง การขอใช้ทรัพย์สินที่เกิดจากการใช้งบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด กล่าวคือ การใช้งบประมาณของจังหวัดนครนายกที่ให้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายกดำเนินโครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรอินทรีย์ อาชีพพอเพียง เพื่อก่อสร้างอาคารสถาบันเกษตรกรอินทรีย์ ขุนด่านบริเวณพื้นที่ หมู่ที่ ๖ ตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี ซึ่งมี

- ๑.อาคารสถาบันเกษตรกรอินทรีย์ (โรงแปรรูป) ๑ หลัง
- ๒.อาคารหอประชุมเอนกประสงค์ ๑ หลัง
- ๓.อาคารเรือนนอนชาย ๑ หลัง
- ๔.อาคารเรือนนอนหญิง ๑ หลัง
- ๕.อาคารห้องน้ำชาย ๑ หลัง
- ๖.อาคารห้องน้ำหญิง ๑ หลัง
- ๗.อาคารเก็บแท็งค์น้ำ ๑ หลัง

ซึ่งจังหวัดนครนายกได้แจ้งขึ้นทะเบียนอาคารสิ่งปลูกสร้างของรัฐที่มีใช้ที่ราชพัสดุกับกรมธนารักษ์ ซึ่งสำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนครนายกแจ้งว่าได้ขึ้นทะเบียนสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และจังหวัดนครนายกได้ส่งคืนที่ราชพัสดุดังกล่าวข้างต้นให้กับกรมธนารักษ์ และขอให้ อบต.ท่าเรือ ตรวจสอบรายการทรัพย์สิน และหากมีความประสงค์จะขอใช้อาคารโรงเรียนที่ขึ้นทะเบียนกับกรมธนารักษ์ไว้แล้ว นั้น ให้ยื่นคำขอใช้ที่ราชพัสดุดังกล่าวข้างต้นให้กับกรมธนารักษ์ไว้แล้วนั้น ให้ยื่นคำขอใช้ที่ราชพัสดุต่อผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ผ่านสำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนครนายกพร้อมแจ้งเหตุผลความจำเป็นในการขอใช้ต่อไป ซึ่งเรื่องดังกล่าวทาง อบต.ท่าเรือได้รับรู้รับทราบและได้เข้าใจว่าอาคารต่าง ๆ ที่จังหวัดนครนายกได้ถ่ายโอนให้ อบต.ท่าเรือ ตามระเบียบแล้วเมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๘ บัดนี้จังหวัดนครนายกได้ส่งคืนให้กับ

ประธาน ฯ

เดชา ฉ่ำศิริ ส.อบต. ม.๖

กรมธนารักษ์แล้ว หากมีความประสงค์จะขอใช้อาคารทรัพย์สินต่าง ๆ ดังกล่าวก็ให้ทำเรื่องไปขอใช้ตามกฎหมายกระทรวงต่อไป ตามที่ปลัด อบต.ท่าเรือ ได้ชี้แจงถึงที่มาที่ไปจนกระทั่งสุดท้าย จังหวัดนครนายกส่งคืนให้กรมธนารักษ์เรียบร้อยแล้ว ท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามเพิ่มหรือไม่อย่างไร ขอเชิญ

เรียนท่านประธานฯ ผมเดชา ฉ่ำศิริ ในฐานะที่ผมเป็นสมาชิกสภา อบต.ท่าเรือ หมู่ ๖ ซึ่งก็อยู่ในพื้นที่สาธารณประโยชน์ซึ่งขึ้นทะเบียนไว้ ๑,๓๑๘ ไร่ แล้วต่อมาจังหวัดนครนายกมีโครงการก่อสร้างเป็นสถาบันเกษตรอินทรีย์ขุนด่าน มีการแลกเปลี่ยนใหญ่โต แล้วก็ยังมีการเซนต์บันทึกตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างจังหวัดนครนายกกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตต่อมามีการจัดสรรงบประมาณผ่านเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก ก่อสร้างเสร็จแล้วส่งมอบอาคารต่าง ๆ ให้เป็นทรัพย์สินของ อบต. ตั้งแต่พฤศจิกายน ๒๕๕๘ แล้วจู่ ๆ ก็มาบอกว่าส่งคืนอาคารต่าง ๆ ให้กรมธนารักษ์เรียบร้อยแล้ว แล้วอย่างนี้ในส่วนที่ถ่ายโอนให้ อบต.ท่าเรือเมื่อปี ๒๕๕๘ ถือว่าเป็นโมฆะหรือไม่อย่างไร แล้วปลายปี ๒๕๖๒ ที่ได้มีการขอใช้พื้นที่ ๑๑๐ ไร่ เพื่อดำเนินโครงการของจังหวัดเกี่ยวกับการอนุรักษ์ดินอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินั้นอีก ผมก็งงๆ เหตุใดจึงจะมีการบุกรุกหรือมีการรุกเข้าทำประโยชน์ในที่สาธารณะแล้วทำให้ที่สาธารณประโยชน์ซึ่งพลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกันแปรสภาพแล้วตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.๒๕๘๔ อันนี้ผมงงๆ แล้วในส่วนถ้าหาก อบต.ท่าเรือมีความประสงค์จะขอใช้อาคารก็ต้องเสนอขอผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ผ่านสำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนครนายก โดยแสดงเหตุผลความจำเป็นจะต้องใช้อาคารไปด้วย ก็ยังงง ๆ ไม่เข้าใจทำไมจังหวัดนครนายกถึงได้เปลี่ยนไปมาอันไหนถูกต้องอันไหนโมฆะ ซึ่งจริง ๆ ก็มีการทักท้วงมาบ้างเป็นระยะ ๆ เกี่ยวกับเรื่องการใช้ที่ดินการทำประโยชน์ในช่วงต้น ๆ หลังจากมีการก่อสร้างแล้วเสร็จมอบให้ อบต.ท่าเรือ แต่ก็ยังไม่มีการชี้แจงให้เป็นที่แน่ชัด จนสรุปสุดท้ายมาถึงตอนนี้ก็ต้องมาว่ากันต่อไปจะเอาอย่างไรกันเพื่อประโยชน์ของประชาชนตำบลท่าเรือต่อไป

ประธาน ฯ

มีท่านใดอีกหรือไม่ผมขอแสดงความคิดเห็นในฐานะที่ผมเป็นสมาชิกสภา ฯ หมู่ที่ ๖ ซึ่งก็มีพื้นที่สาธารณประโยชน์ ซึ่งการที่จังหวัดดำเนินโครงการมาแล้วส่งมอบให้ อบต.ท่าเรือ

แล้วตั้งแต่พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ แล้วปี พ.ศ.๒๕๖๔ บอกว่า  
ส่งคืนให้กรมธนารักษ์เรียบร้อยแล้ว ถ้าหาก อบต.ท่าเรือจะใช้  
ประโยชน์จากอาคารก็ให้ไปขอผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ผม  
เห็นว่าอย่างนั้นก็ควรจะอยู่เฉย ๆ ไม่ต้องขอไม่ต้องไปทำอะไร  
ตามปกติแล้ว ก็จะมีกลุ่มเกษตรพอเพียงกับกลุ่มชมรมอนุรักษ์นก  
เหยี่ยวใช้ประโยชน์ โดย อบต.ท่าเรือได้อนุญาตให้เข้าบริหารหรือ  
เข้าใช้พื้นที่ได้ แต่เมื่อจังหวัดแจ้งมาแบบนี้ก็ต้องอยู่เฉย ๆ ไม่ต้อง  
ทำอะไรเพราะน่าจะเป็นโมฆะตั้งแต่จังหวัดนครนายกถ่ายโอน  
อาคารต่าง ๆ ให้ อบต.ท่าเรือแล้ว ผมขอแสดงความคิดเห็นส่วนตัว  
เพียงเท่านี้ ส่วนจะมีท่านใดจะแสดงความคิดเห็นอีกหรือไม่ ผมก็  
จะขอเป็นมติความเห็นของที่ประชุมสภา ฯ ต่อไป

มติที่ประชุม

ไม่ต้องขอใช้ประโยชน์ในอาคารต่าง ๆ เป็นเอกฉันท์ เนื่องจากท่าน  
ประธาน ฯ ขอใช้สิทธิออกเสียงด้วย รวมทั้งสิ้น ๑๑ เสียง  
ท่านใดมีเรื่องอื่น ๆ ที่จะเสนอต่อที่ประชุมอีกหรือไม่ ขอเชิญ  
อภิปรายได้ต่อไป

ประธาน ฯ

นายเดชา ฉ่ำศิริ ส.อบต.ม.๖

เรียนท่านประธาน ฯ ผมเดชา ฉ่ำศิริ สมาชิก ฯ ม.๖ ผมขอฝาก  
ท่านประธาน ฯ ไปยังผู้บริหารเรื่องการขยายเขตประปาภูมิภาคซึ่ง  
มีการขยายเขตเมื่อปี พ.ศ.๒๕๖๒ แล้ว แต่ยังไม่ครอบคลุมถึง  
บ้านเรือนประชาชน ซึ่งผู้ที่ยังไม่ได้ใช้น้ำประปาได้เคยไปร้องศูนย์  
ดำรงธรรมจังหวัดนครนายกแล้ว ซึ่งทางการประปาภูมิภาคจังหวัด  
นครนายกรับปากว่าจะหางบประมาณมาขยายเขตให้ในโอกาส  
ต่อไปแต่ผ่านมา ๒ ปี แล้วผู้ร้องได้ไปติดต่อที่การประปาภูมิภาค  
จังหวัดนครนายกแล้วว่ายังไม่มีแผนงานแล้วแจ้งให้ผู้ที่เดือดร้อนมา  
ติดต่อ อบต. เพื่อให้ช่วยดำเนินการ ซึ่งส่วนนี้ก็มีมีการเข้าแผน  
อบต.แล้ว ก็ขอฝากให้ผู้บริหารช่วยพิจารณาหาทางแก้ไขต่อไป

นายชวน นุ่มนวล ส.อบต.ม.๑

เรียนท่านประธาน ฯ ผมชวน นุ่มนวล สมาชิก ฯ หมู่ ๑ พอดีผมไป  
พบเห็นมีคนนำขยะเป็นทั้งริมทางถนนลูกรังสายคันคลอง  
ชลประทานทางไปลำบัวลอย ขอให้ อบต.ช่วยดำเนินการแก้ไข  
ต่อไป อีกเรื่องหนึ่งขอให้พิจารณาจัดทำโครงการไฟฟ้ารายทาง  
ระหว่างเกาะโพธิ์ (บ่อปลานิลจិតรดามาถึงแยกไปบ้านศาลเจ้า)  
เพื่อให้มีแสงสว่างในการสัญจรในเวลากลางคืนให้เหมือนทางที่เข้า  
ไปในตัวเมืองนครนายกต่อไป ก็ขอฝากท่านประธาน ฯ ผ่านไปยัง  
ผู้บริหารพิจารณาในเรื่องดังกล่าวต่อไป

ประธาน ฯ

มีสมาชิกท่านใดจะมีเรื่องเสนออีกหรือไม่ ในส่วนโครงการหรืองานต่าง ๆ ที่มีในข้อบัญญัติงบประมาณแล้วก็ถือโอกาสฝากให้ผู้บริหารเร่งดำเนินการต่อไป ส่วนที่มีสมาชิกฝากมาเกี่ยวกับเรื่องการปิดเปิดน้ำของชลประทานก็ขอฝากไปยังตัวแทนกลุ่มผู้ใช้น้ำตำบลท่าเรือ ซึ่งก็เป็นสมาชิกสภา ฯ อบต. หมู่ ๗ ร.ต.สมศักดิ์ พุ่มนาค ฝากไปประธานเนื่องจากตอนนี้ฝนฟ้ายังไม่ตกเกษตรกรท่วมน้ำข้าวไปแล้วไม่มีน้ำเลี้ยงต้นข้าวก็จะเกิดความเสียหายได้คงไม่ต้องถึงกับว่าเกิดภัยแล้วในเขตพื้นที่การให้บริการของชลประทานจังหวัดนครนายก ซึ่งหากมีการรายงานสถานการณ์ภัยแล้งเค้าก็ต้องมาตรวจสอบแล้วประกาศเป็นเขตประสบภัยพิบัติ (ภัยแล้ง) เพื่อประกาศเป็นเขตให้ความช่วยเหลือต่อไป ก็ขอฝากทุกท่านเอาไว้มีท่านใดมีเรื่องเสนอต่อที่ประชุมอีกหรือไม่ ส่วนในคราวประชุมในครั้งต่อไปในสมัยนี้ ผมขอนัดในที่ประชุมจะมีการประชุมในครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. หากท่านใดมีญัตติใดอีกก็ให้เสนอเข้ามาเพิ่มได้เพื่อจะได้จัดเข้าวาระอื่นในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ ต่อไป สำหรับวันนี้ผมขอปิดการประชุม สวัสดีครับ

เลิกประชุม

เวลา ๑๒.๒๐ น.

จ.อ.

จดบันทึกรายงานการประชุม

(ศุภมิตร สิงห์แหลม)

เลขานุการสภา อบต.ท่าเรือ

วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้พร้อมกันมาตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.ท่าเรือ ครั้งที่ ๑ ของสมัยสามัญสมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ ที่ฝ่ายเลขานุการสภา อบต.ท่าเรือ ได้จัดทำไว้แล้วนั้น ถูกต้องมีสาระตรงตามที่มีการประชุมจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ

(นายชวน นุ่มนวล)

กรรมการ

ลงชื่อ

(นางสนธิ รอดเกตุกุล)

กรรมการ

ลงชื่อ ร้อยตรี

(สมศักดิ์ พุ่มนาค)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นายรุ่ง ลำบัวลอย)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ